

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๓๓๗๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยมเยียนผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕  
(ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๗๘๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู  
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการ  
ประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านการประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเยี่ยมเยียน  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น ให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู  
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(สำนักงาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงาน  
ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พร้อมรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงาน  
ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และให้จัดส่งตราฟท์ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน  
ผลงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารผลงานด้านผลที่  
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แยกเป็นชุด จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดประกอบด้วยสำเนา  
แบบคำขอให้ข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีผู้ขอรับ  
การประเมินมีผลการประเมิน ด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน), แบบรายงาน  
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงาน เพื่อนำส่ง  
คณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้  
ส่งจ่ายเป็น “ตราฟท์” ในนาม “รศ.ลัดดา คีลาน้อย”

/ - อัครา...

- อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๓,๐๐๐ บาท)

- อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

ทั้งนี้ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นๆ รวมกันในกราฟท์เพียง ๑ ฉบับเท่านั้น

๓. ให้สำนักงาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แจ้งผู้ขอรับการประเมินจัดทำบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกันในวันที่จัดส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕